
 งานศึกษาความเหมาะสมทางดานว�ศวกรรม เศรษฐกิจ การเง�น และผลกระทบสิ�งแวดลอม 

โครงการทางพ�เศษเชื่อมเกาะสมุย

 เม่ือวันท่ี 8 - 10 สิงหาคม 2566 การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสม 
ทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เพื่อนำเสนอขอมูลความเปนมาและความสำคัญของโครงการ แนวคิดเบื้องตน
แนวเสนทางเลือก กระบวนการ ข้ันตอน และแผนการดำเนินงาน ใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ไดมีโอกาสรวมรับรูขอมูลโครงการต้ังแตเร่ิมตน และไดมีสวนรวมใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการดำเนินการศึกษาตอไป สำหรับแนวคิดในเบื้องตนที่นำเสนอในการประชุม สาระสำคัญประกอบดวย จุดเริ่มตนโครงการฝงแผนดินใหญ ไดแก 
แหงที่ 1 บริเวณ กม.30+700 ของทางหลวงหมายเลข 4142 ในพื้นที่ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี แหงที่ 2 บริเวณ กม.4+900 ของทางหลวงชนบทหมายเลข
นศ.4044 ในพื้นที่ตำบลทองเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และแหงที่ 3 บริเวณ กม.9+400 ของทางหลวงชนบทหมายเลข นศ.4044 ในพื้นที่ตำบลทองเนียน
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการจะอยูในพื้นที่ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก แหงที่ 1 บริเวณ กม.5+650 ของ
ทางหลวงหมายเลข 4170 ดานเหนืออาวพังกา แหงที่ 2 บริเวณ กม.6+100 ของทางหลวงหมายเลข 4170 (แยกพังกา) ซอนทับกับถนนทาเรือไปเกาะแตน และแหงที่ 3 บริเวณ 
กม.9+000 ของทางหลวงหมายเลข 4170 ทายอาวหินลาด ทั้งนี้ มีแนวทางเลือกที่มีความเปนไปไดเชื่อมตอจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด จำนวน 7 แนวทางเลือก 
 การประชุมคร้ังน้ี จัดข้ึน 3 พ้ืนท่ี เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา โดยพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดข้ึนท่ีโรงแรมแกรนดฟอรจูน นครศรีธรรมราช ในวันอังคารท่ี 8 สิงหาคม 2566 
พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีจัดข้ึนท่ีโรงแรมไดมอนด พลาซา ในวันพุธท่ี 9 สิงหาคม 2566 และพ้ืนท่ีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี จัดข้ึนท่ีหองประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย 
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยภาพรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอโครงการทั้ง 3 พื้นที่ สวนใหญมีความเห็นดวยกับโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เนื่องจาก
เปนโครงการท่ีมีความตองการในพ้ืนท่ีมากอนแลว และจะเปนประโยชนทางดานสังคม เศรษฐกิจ การทองเท่ียว และมีสวนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเกาะสมุย ภายใตการศึกษา
ดวยขอบเขตงานที่พรอมนำไปสูการดำเนินโครงการในระยะตอไป โดยแนวทางเลือกที่เสนอเบื้องตนไดรับความเห็นวามีความเปนไปได ซึ่งทุกภาคสวนพรอมใหการสนับสนุนรวมกับ 
กทพ. ในการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี และอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังไดรับขอมูล
เพื่อนำไปประกอบการศึกษาดานผลกระทบสิ่งแวดลอม เชน  การเตรียมประกาศเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต แหลงปะการังรอบเกาะสมุย แหลงหญาทะเล 
ในอาวขนอม พื้นที่ปาธรรมชาติบนเกาะแตน รวมถึงสัตวทะเลหายาก เชน โลมาและพะยูน ซึ่งพบอยูในพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้ กทพ. และคณะผูศึกษาจะนำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
การประชุมทั้ง 3 พื้นที่ ไปประกอบการศึกษาตอไป   

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
โครงการทางพ�เศษเชื่อมเกาะสมุย 

นายสุรเชษฐ เหลาพ�ลสุข ผูวาการ กทพ. และนายชุน ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนครศร�ธรรมราช เปนประธานรวมเปดการประชุมฯ ในวันอังคารท่ี 8 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรมแกรนดฟอรจ�น จังหวัดนครศร�ธรรมราช มีผูเขารวมการประชุมฯ ทั้งในหองประชุมและผานชองทางออนไลน  รวมทั้งหมดจำนวน 241 คน

นายมนตรา พรมสินธุ รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี และนายสุรเชษฐ เหลาพ�ลสุข ผูวาการ กทพ. เปนประธานรวมเปดการประชุมฯ ในวันพ�ธที่ 9 สิงหาคม 2566 
ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี มีผูเขารวมการประชุมฯ ทั้งในหองประชุมและผานชองทางออนไลน รวมทั้งหมดจำนวน 285 คน

www.samuibridge.com โครงการทางพ�เศษเชื่อมเกาะสมุย Samui bridge

สำหรับผูที่สนใจขอมูลขาวสารของ
โครงการทางพ�เศษเชื่อมเกาะสมุย สามารถติดตามไดทาง

พลตำรวจเอก สมพงษ ชิงดวง กรรมการ กทพ.  เปนประธานเปดการประชุมฯ นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผูวาการ กทพ. กลาวแนะนำโครงการ และนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย 
กลาวตอนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ หองประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี  มีผูเขารวมการประชุมฯ ทั้งในหองประชุมและ
ผานชองทางออนไลน รวมทั้งหมดจำนวน 490 คน  รวมผูเขารวมประชุมทั้ง 3 วัน จำนวน 1,016 คน



 

 

 

 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย 

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุม fortune 2 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
ด้านรายละเอียดโครงการ  
1. ชาวนครศรีธรรมราช ต้องการให้ทางขึ้นอยู่ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

เพราะ จ.สุราษฎร์ธานี มีทางลงที่เกาะสมุยแล้ว  
การพิจารณาเปรียบเทียบแนวทางเลือกที่เหมาะสม จะมีวิธีการ
พิจารณาทางวิชาการเป็นหลัก เพ่ือให้ได้แนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 

2. ทางเลือกที ่ 7 ที ่ผ่านเกาะแตน เป็นระยะทางที ่ส ั ้นที ่ส ุด จึงน่าจะ
เหมาะสมมากที่สุด และทางเกาะแตนก็จะมีโอกาสพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวสำคัญไปด้วย 

ระยะทางของโครงการเป็นหนึ่งในหลายหัวข้อในการพิจารณา
ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางเลือกที่เหมาะสม โดยในการศึกษา  
ของโครงการจะมีวิธีการพิจารณาทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อให้ได้
แนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 

3. แนวทางเลือกที่อยู่ในพื้นท่ี อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จะมีระยะทาง
สั้นกว่าทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งน่าจะมีค่าก่อสร้างต่ำกว่าแนวทางเลือกอื่น ๆ 
ด้วย จึงน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าทาง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 
และ ทางเลือกท่ี 6 จะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปรียบเทียบและคัดเลือกจุดเริ่มต้นเส้นทางและแนวทาง 
เลือกท่ีเหมาะสมต่อไป 

4. จุดเริ่มต้นในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ของรัฐ  
ที่จะขอใช้ประโยชน์ได้ ทางท้องถิ่นสนับสนุน และมีการเวนคืนน้อย 
จึงน่าจะมีความเหมาะสมท่ีสุด 

โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปรียบเทียบและคัดเลือกจุดเริ ่มต้นเส้นทางที่เหมาะสม
ที่สุดต่อไป 

5. ในส่วนของช่วงเส้นทางที ่ตัดผ่านพื ้นที ่เตรียมการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ที่อาจเป็นข้อจำกัดของการพัฒนา
โครงการ ขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากในพื้นที่คัดค้าน การประกาศเขต
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ดังกล่าว 

โครงการจะตรวจสอบสถานะและความก้าวหน้าการดำเนินการ
ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ และ  
นำประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
เปรียบเทียบและคัดเลือกแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อไป 

6. ในประเด็นทางขึ้นลงทางด้าน อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ในสื่อออนไลน์
ของ จ.สุราษฎร์ธานี ให้เหตุผลด้านการเชื่อมโยงบริการสาธารณสุข  
ที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีว่าสะดวกกว่า โดยระบุว่าทาง จ.นครศรีธรรมราช 
จะอ้อมหรือไกลกว่า ซึ่งในความเป็นจริง บริการสาธารณสุขในพื้นที่  
ของ อ.ขนอม อ.สิชล หรือที ่ จ.นครศรีธรรมราช และโรงพยาบาล  
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีระยะทางใกล้กว่าทางฝ่ัง 
จ.สุราษฎร์ธานี  

โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ  
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

7. ในการคัดเลือกเส้นทาง เหตุผลสำคัญที่ควรต้องพิจารณาคือ ระยะทาง  
ที่สั้นที่สุด หรือสั้นกว่า ย่อมต้องมีความเหมาะสมมากกว่า โดยเฉพาะ  
หากข้อจำกัดในด้านพื ้นที ่ หรือด้านสิ ่งแวดล้อมมีความไม่แตกต่าง  
กันมาก 

การพิจารณาคัดเลือกแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม จะพิจารณาปัจจัย
หลักทั้งทางด้านวิศวกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจและการ
ลงทุน และด้านผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ระยะทางของแนว
ทางเลือก เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความเหมาะสมของแนว
ทางเลือกด้านวิศวกรรมและการจราจร 
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ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย 

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุม fortune 2 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
8. หากมีการพัฒนาทางข ึ ้นลงท ี ่ จ .นครศร ีธรรมราช จะส่งผลต่อ  

การ ขับเคล่ือนพระมหาธาตุวรมหาวิหารสู่มรดกโลก และช่วยสนับสนุน
เส้นทางเชื ่อมโยงด้านการคมนาคมของเซาท์เทิร์นซีบอร์ด ซึ ่งระบุ  
จุดเชื่อมโยงที่แหลมประทับ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  

โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ  
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

9. ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมีการพูดถึงทางขึ้นลงของสะพานเชื่อมเกาะสมุย 
ว่าจะอยู่ในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มาตลอด แต่ในการศึกษาน้ี 
มีแนวทางเลือกใน อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เพิ ่มขึ ้นมา ทำให้  
ชาวนครศรีธรรมราชมีความกังวล ทั้งนี้ ทางเลือกในพื้นที่ อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี มีระยะทางยาวกว่า และในปัจจุบัน จ.สุราษฎร์ธานี 
เป็นเมืองท่องเที ่ยวหลักอยู ่แล้ว ถ้าหากทางขึ ้นลงอยู ่ที ่ อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช การท่องเที ่ยวของ จ.นครศรีธรรมราช ก็จะได้
ประโยชน์บ้าง 

โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ  
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

10. ทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยจะมีส่วนช่วยกระตุ้นความเจริญและเศรษฐกิจ
ได้มาก และที ่จะเป็นประโยชน์ยิ ่งขึ ้น คือ นำมาซึ ่งการพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านการท่องเที ่ยว ทางพิเศษนี ้จะเชื ่อมโยงกับโครงข่าย  
ทางหลวงของ จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาแล้ว 
ดังนั้น ทางขึ้นลงในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จะเหมือนกับการร่วม
พัฒนาไปด้วยกันกับ จ.สุราษฎร์ธานี สามารถแบ่งการพัฒนารายได้  
จากการท่องเท่ียวมายัง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชได้ 

โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ 
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

11. ผู ้นำท้องถิ ่นและประชาชนใน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เคยมี  
การรวบรวมรายชื่อของผู้สนับสนุนไปยื่นให้ทาง จ.นครศรีธรรมราช 
และ กทพ. มาแล้ว โดยทุกทางเลือก ไม่มีความต่างกันมากนักในเรื่อง
สภาพพื้นที ่และสิ่งแวดล้อม แต่ประเด็นหลักคือประชาชนในพื้นที่ 
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีความพร้อมที่จะสนับสนุนทางขึ ้นลง  
ใน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ให้โครงการใช้พื้นที่ต่าง ๆ ใน อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช ได้ตามที่ กทพ. ศึกษาว่าเหมาะสม 

โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ 
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

12. หากทางขึ ้นลงของทางพิเศษเชื ่อมเกาะสมุยนี ้ อยู ่ท ี ่ อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี จะทำให้เป็นการกระจุกตัวของการพัฒนา เนื่องจากทาง 
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี มีการพัฒนาทุกด้านไปแล้ว เช่น ท่าเรือ  
เฟอร์รี่ ดังนั้น หากทางขึ้นลงอยู่ในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
จะสามารถกระจายการพัฒนาออกมาได้ จะขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียวออกมากว้างข้ึน 

โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ 
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 
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ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย 

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุม fortune 2 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
13. การคัดเลือกจุดขึ้นลงของสะพานสมุย อาจจะมองให้กว้างขึ้นถึงโอกาส

ทางด้านเศรษฐกิจที ่ประชาชนใน อ.ขนอม อ.ท่าศาลา อ.สิชล ใน  
จ.นครศรีธรรมราช กว่า 400,000 คน ได้รับจากการพัฒนาเชื่อมโยง  
การท่องเที่ยว ซึ่งควรมองภาพผลตอบแทนเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา 
โดยเมื่อเทียบกับ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี อาจจะไม่มีคนที่ได้ประโยชน์
มากข้ึน เนื่องจากมีการพัฒนาในพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ไปแล้ว

โครงการจะนำประเด ็นนี้ ไปศ ึกษาเพ ื ่อประกอบการศ ึกษา  
ด้านผลประโยชน์ของโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดข้ึน
ต่อส่วนรวม 

14. การสร้างทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยควรมองให้มากกว่าการเป็นทางด่วน
เพื่อการเดินทาง แต่ควรมองถึงการเป็นเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ของภาคใต้ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอันดามัน และนำไปสู่การท่องเที่ยว
ของประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดเส้นทางเชื่อมการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี 
จ.นครศรีธรรมราช ไปยัง จ.กระบ่ี จ.พังงา จ.ภูเก็ต และต่อไปยัง 
จ.พัทลุง จ.สงขลา ที่เป็นสามเหลี่ยมภายในประเทศ โดยจะสามารถ
ขยายไปเชื่อมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระดับชาติ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และอินโดนีเซีย 

โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทาง เลือกที ่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบเพื ่อพัฒนา
โครงการให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวต่อไป 

15. ในการพัฒนาการท่องเที ่ยวในช่วงต่อไป ตามแผนพัฒนาจะเน้น  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์ และการเป็น medical hub ซึ่งใน 
จ .นครศร ีธรรมราช มีโรงพยาบาลศูนย ์การแพทย์มหาว ิทยาลัย  
วลัยลักษณ์เป ็นศูนย ์กลางการแพทย์ และมีสนามบินนานาชาติ
นครศรีธรรมราช ที่จะเชื่อมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปยังเกาะสมุยได้ 
โดยจะช่วยส่งเสริมการท่องเที ่ยวทางการแพทย์และการท่องเที ่ยว  
เชิงสุขภาพได้ ซึ่งสะพานขนอม-สมุย จะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยว  
ในระด ับสากล  เป ็นแลนด ์มาร์กระด ับชาต ิ  และม ีศ ักยภาพใน  
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ เช่น กีฬามาราธอน 
นอกจากนี ้ ย ังสามารถเช ื ่อมก ับแหล ่งท ่องเท ี ่ยวท ี ่หลากหลาย  
ของ จ.นครศรีธรรมราช 

โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทาง เลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

16. ในการเปร ียบเท ียบแนวทางเล ือก ย ังไม ่ เห ็นว ่าม ีการนำม ูลค่า  
ทางการก่อสร้าง หรือระยะเวลาในการก่อสร้างมาใช้ในการเปรียบเทียบ 

มูลค่าการก่อสร้าง เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเปรียบเทียบ 
ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ส่วนระยะเวลาการก่อสร้างเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในเรื่องความยากง่ายในการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยหนึ ่งในการพิจารณาเปรียบเทียบด้านวิศวกรรมและ
การจราจร 
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สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
17. ใน จ .นครศรีธรรมราช จะสามารถเช ื ่อมต่อได้ท ั ้ง North-South 

Corridor และ East-West Corridor ซึ ่งจะทำให้การก่อสร้างตรงน้ี  
เป็น Center Hub และยังเช่ือมกับแลนด์บริดจ์ได้ ช่วยให้มีความเหมาะสม
มากกว่า อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 

โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดข้ึน
ต่อส่วนรวม 

18. ในแนวทางเลือกที่ 6 และ 7 จะผ่านร่องน้ำลึกหรือเหวในทะเล ซึ่งจะ
สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาเส้นทางเดินเรือและท่าเรือน้ำลึก ทำให้  
มีศักยภาพในการพัฒนาการเดินเรือในอนาคตที่อาจจะเชื ่อมไปทาง
ประเทศเวียดนามได้ 

โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเปรียบเทียบและคัดเลือกแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อไป 

19. คนที่เดินทางมาจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.สตูล หรือจากทาง จ.ภูเก็ต 
จ.กระบี่ เข้ามาทาง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ตามเส้นทางแลนด์
บร ิดจ ์ รวมท ั ้ งน ักท ่องเท ี ่ยวจากประเทศเพ ื ่อนบ ้านทางท ิศใต้ 
สามารถเดินทางมายัง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ได้ใกล้กว่า โดยใช้
แนวทางเลือกท่ี 6 และ 7  

โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดข้ึน
ต่อส่วนรวม 

20. เสนอให้ปรับแนวทางเลือกที่ 7 โดยไม่ต้องผ่านเกาะแตน เพราะถ้าผ่าน
โดยไม่มีทางขึ้นลง ก็ไม่มีประโยชน์แต่กลับจะมีผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ 
ความเป็นเกาะ และทรัพยากรธรรมชาติของเกาะแตน 

โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเปรียบเทียบและคัดเลือกแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อไป 

21. ในการคัดเลือกจุดข้ึนลง ขอให้พิจารณาในจุดที่เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงจะเห็น
ได้จากโครงการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม โรงงานปูนซีเมนต์ หรือ
โครงการต่าง ๆ ก็จะอยู่ในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ในการก่อสร้าง 

โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเปรียบเทียบและคัดเลือกจุดเริ่มต้นเส้นทางที่เหมาะสม 
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

22. หากทางเลือกที่ 7 เป็นแนวทางเลือกที่เหมาะสม ก็ควรออกแบบให้มี
ทางข้ึนลงด้วย เพ่ือให้เกิดเป็นชุมชนและพ้ืนที่พัฒนาใหม่ ไม่ใช่มีเส้นทาง
ไปผ่านแต่เพียงอย่างเดียว 

โครงการจะพิจารณาทางขึ้นลงหลังจากคัดเลือกแนวทางเลือกแล้วว่า
ทางข้ึนลงของทางพิเศษจะอยู่บริเวณใดบ้าง และมีรูปแบบอย่างไร 

23. หากมีทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนาทางอุตสาหกรรม 
แต่พื ้นที ่ท ี ่เกาะสมุยคับแคบ ซึ ่งจะพัฒนายาก ดังนั ้น การพัฒนา
อุตสาหกรรมก็จะเกิดขึ้นฝั่งแผ่นดิน ซึ่งในพื้นที่ของ อ.ขนอม และ อ.สิชล 
ใน จ.นครศรีธรรมราช จะรองรับการพัฒนาได้มากกว่าทาง อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี 

โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดข้ึน
ต่อส่วนรวม 
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ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย 

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุม fortune 2 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 
สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 

24. ในทุกทางเลือกล้วนแต่ผ่านพ้ืนที่ที่มีแนวระบบไฟฟ้า ประปา และส่ือสาร 
ทั้งในทะเลและบนบก ทั้งนี้ ในส่วนของการบูรณาการของหน่วยงาน
สาธารณูปโภคควรหารือร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในการ
คัดเลือกทางขึ้นลงย่อมต้องดูความเหมาะสมที่สุด ดังนั้น ในการขยาย
การบริการวางสายไฟฟ้า หรือสาธารณูปโภค ในอนาคต อาจจะต้อง
ออกแบบร่วมกัน นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการขยาย
แนวสายไฟฟ้าไปยังเกาะแตน ซึ่งแนวทางเลือกที่ 7 อาจจะสามารถ
พัฒนาร่วมกันได้ และในขณะเดียวกัน ถ้ามีเส้นทางที่ผ่านเกาะแตน 
ก็ควรมีทางขึ้นลงด้วย โดยในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กทพ. 
อาจจะต้องพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคร่วมกัน 

โครงการอยู ่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ไป
พร้อม ๆ กัน ทั้งด้านการลงทุน การจัดสรรงบประมาณ การดูแล 
บำรุงรักษา และการเพิ่มกำลังการส่งและจ่ายสิ่งสาธารณูปโภค
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเกาะสมุยในอนาคต 

25. ถ้าการพัฒนาทางพิเศษเชื ่อมเกาะสมุย มีทางขึ ้นลงที ่ อ .ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช จะทำให้มีพื ้นที่เชื ่อมโยงการพัฒนาได้กว้างขวาง
มากกว่า ทั้งในพ้ืนที่ อ.ขนอม อ.ท่าศาลา และ อ.สิชล ใน จ.นครศรีธรรมราช

โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ 
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

ด้านผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
26. แนวทางเล ือกท ี ่ 6 และ 7 จะไม ่ผ ่านพ ื ้นท ี ่ เตร ียมการประกาศ  

เขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู ่เกาะทะเลใต้ จึงน่าจะมีโอกาส  
ผ่านการพิจารณา EIA ได้ง่ายกว่า 

โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ 
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

ด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการ  
27. คนในพื ้นท ี ่ อ .ขนอม จ .นครศร ีธรรมราช สนับสนุนการพัฒนา  

ทางพิเศษเชื ่อมเกาะสมุย จึงควรพัฒนาเป็นสะพานขนอม-สมุย 
ซึ ่งผ ู ้นำท้องถิ ่น ผู ้นำชุมชน และผู ้นำองค์กรต่าง ๆ ใน อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช สนับสนุนและย ินด ีต ้อนร ับโครงการสะพาน  
ขนอม-สมุย 

โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ 
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 
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ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.  
ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 

 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
ด้านรายละเอียดโครงการ  
1. โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก เป็นที่

ต้องการของชาวเกาะสมุยและชาวเกาะแตน เพราะที่ผ่านมา มีคนป่วย 
เจ็บ ตาย จากความไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งการมีสะพานจะช่วยชีวิต
ของคนสมุยได้มาก 

โครงการจะนำประเด็นนี้ ไปศึกษาเพื ่อประกอบการศึกษา  
และออกแบบเพื่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยจะนำ  
การประเมินมูลค่าของชีว ิตมาศึกษา เพื ่อเป็นส่วนหนึ ่งของ  
การประเมินผลประโยชน์ของโครงการ  

2. ทางเลือกที ่ 7 ซึ ่งตัดผ่านเกาะแตน เป็นเส้นทางที ่สั ้นที ่สุด โดยขอให้  
มีทางขึ ้นลงที ่เกาะแตนด้วย จะเป็นประโยชน์มาก ซึ ่งจากตัวอย่าง 
การพัฒนาที่ผ่านมา เช่นที่เกาะยอ พอมีการตัดสะพานผ่าน ก็มีความเจริญ
ตามมามากมาย  

โครงการจะพ ิจารณาประเด ็นทางข ึ ้นลงหล ังจากค ัดเล ือก  
แนวทางเลือกแล้วว่าทางขึ้นลงของทางพิเศษจะอยู่บริเวณใดบ้าง 
และมีรูปแบบอย่างไร 

3. การสร้างทางพิเศษเชื ่อมเกาะสมุยเป็นโอกาสในการพัฒนาที ่สำคัญ 
แต่หากมีการพัฒนาแล้ว ก็ควรจะพัฒนาด้านอื ่น ๆ เพื ่อเศรษฐกิจ  
พร้อมกัน เช่น ท่าเรือน้ำลึก การพัฒนาสมุยเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไอส์แลนด์
เป็นการเช ื ่อมการท่องเที ่ยวเกาะต่าง ๆ เข ้าด้วยกัน และส่งเสริม  
การท่องเท่ียวธรรมชาติที่เกาะแตน 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อ เสนอแนะด ั งกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

4. เสนอให้มีแนวถนนวงแหวนสุราษฎร์ธานี เพื ่อเป็นเส้นทางเชื ่อมโยง  
กับทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อ เสนอแนะด ั งกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

5. การมีทางพิเศษเชื ่อมเกาะสมุยจะช่วยให้ค ุณภาพสิ ่งแวดล้อมดีข้ึน  
เช่น การจัดการขยะจากเกาะสมุยข้ึนมาบนฝ่ัง 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อ เสนอแนะด ั งกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

6. การมีทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยจะทำให้การขนส่งและบรรทุกสินค้าต่าง ๆ 
ได้สะดวกข้ึน  

โครงการจะนำประเด ็นข ้อ เสนอแนะด ั งกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

7. หากสามารถพัฒนาทางขึ้นลงโดยทำเป็นทางยกระดับจากโครงข่ายหลัก
ข้ามย่านชุมชนและข้ามทางหลวงชนบทที ่ม ีความคับแคบมากกว่า 
ก็จะเกิดประโยชน์มากข้ึน 

โครงการจะนำข้อคิดเห็นนี้ไปประกอบการศึกษาโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

8. ขอให้พิจารณารูปแบบของเส้นทางให้มีทางสำหรับรถจักรยานยนต์ 
รถจักรยานแยกเฉพาะด้วย และขอให้มีจุดสันทนาการสักจุดหนึ ่งไว้  
บนระหว่างทางด้วย 

ง ก า ร จ ะน ำประ เ ด ็ น ข ้ อ เ สนอแนะด ั ง ก ล ่ า ว ไ ปศ ึ กษ า  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

9. เสนอให้มีการเชื่อมต่อของทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยกับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองที ่ไปยัง จ.ภูเก็ต ด้วย จะได้เป็นโครงข่ายเชื ่อมโยงกัน  
กับแผนคมนาคมหลัก 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อ เสนอแนะด ั งกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

   

 6 



 
 
 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.  
ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 

 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
10. เสนอให้ทางพิเศษเช ื ่อมเกาะสมุย มีไหล่ทาง มีทางจักรยานยนต์  

ทางจักรยาน หรือสามารถทำให้เป็นจุดท่องเท่ียวได้ แทนที่จะเป็นทางด่วน
ได ้อย ่างเด ียว ซึ ่งจะทำให้เก ิดประโยชน์มากขึ ้น โดยสร ้างเพ ื ่อให้  
มีการท่องเท่ียวได้ ทั้งนี้ อาจจะไปเชื่อมกับเกาะแตนโดยให้มีทางข้ึนลงด้วย 
เพราะมีศักยภาพรองรับกลุ ่มคนที ่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก 
ที่สามารถทำงานและใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้ (Digital Nomad) โดยการพัฒนา
ระบบส่ือสารท่ีเกาะแตน 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อ เสนอแนะด ั งกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

11. ในการออกแบบโครงสร ้างสะพาน ขอให ้พ ิจารณาถ ึงผลกระทบ  
ต่อการเดินเรือของชาวประมง ว่าจะลอดผ่านได้หรือไม่ หรือหากจะต้อง
อ้อมไป จะทำให้มีผลกระทบอย่างแน่นอน รวมทั้งในเรื่องของฤดูมรสุม 
ที ่ต้องพิจารณาว่าสะพานจะสูงเท่าไร จึงจะไม่มีผลกระทบจากพายุ 
น้ำท่วม และคล่ืนลมมรสุม 

โครงการจะนำประเด็นนี้ ไปศึกษาเพื ่อประกอบการศึกษา  
และออกแบบเพื่อการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประสาน
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการเดินเรือ 

12. ขอให้มีการพัฒนาทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยกับระบบการขนส่งทางราง 
ซ่ึงท่ี จ.สุราษฎร์ธานี มีโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางอยู่ในพ้ืนที่ อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี  

โครงการได้พิจารณาโครงข่ายด้านการคมนาคมที ่เกี ่ยวข้อง  
ที่มีผลกระทบต่อโครงการนี้ ซึ่งได้รวมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ  
ระบบขนส่งทางรางไว้แล้ว 

13. ในการพัฒนาเส้นทาง จะไม่ใช่เฉพาะการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ประชาชน
และแรงงานบนเกาะสมุย จะต้องสามารถเดินทางไปกลับเกาะสมุย  
และแผ่นดินใหญ่ได้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในระดับพ้ืนที่ 

โครงการจะนำประเด็นนี้ ไปศึกษาเพื ่อประกอบการศึกษา  
ทางด้านผลประโยชน์ของโครงการทั ้งทางตรงและทางอ้อม  
และออกแบบเพ่ือการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

14. ในด้านศักยภาพการพัฒนา ไม่ต้องการให้เป็นข้อขัดแย้งกันของคนใน  
สองจังหวัด แต่ต้องการให้พิจารณาถึงสภาพการพัฒนาและเศรษฐกิจ  
ของ จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีความพร้อมมากกว่า รวมทั้งมีสนามบิน  
ที่เป็นสนามบินนานาชาติ 

โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

15. จ.สุราษฎร์ธานีตั ้งเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที ่ยว และการเป็น 
Medical Hub เมื ่อมีสะพานข้ามเกาะสมุยที ่ทำให้เป็น Destination 
ที่น่าสนใจของนานาชาติ ทำให้จะมีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตของคน  
ในพื้นที ่ ซึ่งการประเมินผลตามตัวชี ้ว ัดเหล่านี ้ จะแสดงผลประโยชน์  
จากการพัฒนาได้ชัดเจน 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อ เสนอแนะด ั งกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

16. จากประสบการณ์ส่วนตัวของคนที่เป็นลูกหลานชาวเกาะสมุย ตั ้งแต่  
สมัยเดินทางโดยเรือเล็ก ที่ต้องรอคิว รอขึ้นเรือ นั่งเรือนาน คนเฒ่าคนแก่
ไม่สามารถเดินทางข้ามไปแผ่นดินใหญ่ได้ หรือบางคนปฏิเสธการลงเรอืออก
จากเกาะ บางคนไม่ต้องการเดินทางทางเครื่องบิน ซึ่งล้วนต้องเสียชีวิต  
บนเกาะจำนวนมาก ดังนั ้น ถ้ามีทางพิเศษแล้ว จะสามารถเชื ่อมโยง  
การเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย สามารถคิดมูลค่าชีวิตซ่ึงมีคุณค่ามากได้

โครงการจะนำข้อคิดเห็นนี้ไปประกอบการศึกษาโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.  
ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 

 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
17. ในปัจจุบัน การมีเรือข้ามหรือเรือเฟอร์รี่ ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งที่เป็นคน

เกาะสมุย ดังนั ้น การมีทางพิเศษจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนสมุย  
เกิดความเท่าเทียมได้ 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อ เสนอแนะด ั งกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

18. โครงการทางพิเศษเชื ่อมเกาะสมุยเป็นโครงการที ่เป็นประโยชน์มาก 
โดยจะมีผลในการยกระดับ จ.สุราษฎร์ธานี ข้ึนเป็นเมืองศูนย์กลางได้มากข้ึน 
ดังนั้น ต้องการให้พิจารณาให้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการพัฒนาตามแผน
ที่มีอยู่ด้วย เช่น แผนพัฒนาภาคใต้ และแผนเซาท์เทิร์นซีบอร์ด ซึ่งอาจจะ
เป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่สร้างโอกาสทางด้านธุรกิจใน จ.สุราษฎร์ธานี 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อ เสนอแนะด ั งกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

19. ขอให้พิจารณาโดยให้ความสำคัญกับทางเลือกซึ่งมีทางขึ้นลงที่ อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาของชาติในการกำหนดให้ 
จ.สุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลาง เป็นเมืองที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
เป ็นจ ุดเช ื ่อมโยงระหว่างอ ันดามันก ับอ ่าวไทย และเป็นจ ุดปลาย  
ของเส้นทางรถไฟที่ฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ดังนั้น 
ทางขึ้นลงที่ อ.ดอนสัก จะเชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกัน รวมทั้งทางเชื่อม
ทางหลวงใน อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี จะไม่มีผลกระทบกับชุมชน จึงมี
ความเหมาะสมมากกว่าทางพ้ืนที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที ่จะ  
เกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

20. ในการออกแบบทางขึ ้นลงบนฝั ่งแผ่นดินใหญ่ อาจมีการออกแบบเป็น  
ทางแยกขึ ้นลง ทั ้งด้าน อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และด้าน อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือให้การเชื่อมโยงมาได้จากท้ังสองด้าน 

โครงการจะนำข้อคิดเห็นนี้ไปประกอบการศึกษาโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

21. เมื่อมีโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยแล้ว ควรมีการวิเคราะห์และเสนอ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา ความต้องการการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม การตัดถนนใหม่ การวางผังเมืองใหม่ การขยายถนนใหม่ ขอให้มี
การนำเสนอเพื่อให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการในครั้งเดียว โดยจัดทำเป็น
แผนงานประกอบเพ่ือรองรับการพัฒนาของโครงการ 

โครงการจะนำข้อคิดเห็นนี้ไปประกอบการศึกษาโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
22. ในการพัฒนาทางพิเศษเชื ่อมเกาะสมุย ขอให้มองถึงผลตอบแทน  

ทางสังคม ที่คนในพ้ืนที่เกาะสมุยได้รับผลกระทบจากการพัฒนา โดยอาจมี
การพิจารณาเรื่องสิทธิการใช้เส้นทาง หรือการมีส่วนลดค่าผ่านทาง เป็นต้น 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อ เสนอแนะด ั งกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
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วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.  
ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 

 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
ด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการ  
23. ขอให้ กทพ. สร้างโอกาสการร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นให้ครอบคลุม

ทุกกลุ่มให้มากท่ีสุด ซ่ึงรวมท้ังในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิต
ต่อไป และที่สำคัญเยาวชนนักเรียนเหล่านี้จะมีโอกาสทางการศึกษาทั้งใน
เกาะสมุยและแผ่นดินใหญ่มากขึ้น จะทำให้สังคมได้พัฒนาและมีโอกาส
ทางการศึกษาได้จากการมีเส้นทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย  

โครงการจะร ับแนวทางที ่ เสนอแนะไปพิจารณาประกอบ  
การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมเพื ่อให้คนในพื ้นที่เข้ามา  
มีส ่วนร ่วมร ับร ู ้และแสดงความคิดเห็นในช่วงต่าง ๆ ของ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบเว็บไซต์และส่ือต่าง ๆ 

24. เสนอให้มีกระบวนการให้คนในพื้นที ่เข้ามามีส่วนร่วมรับรู ้และแสดง  
ความคิดเห็นในช่วงต่าง ๆ ของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ กทพ. 
นำข้อมูลจากผลการศึกษาเผยแพร่ลงในระบบเว็บไซต์และสื ่อต่าง ๆ 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่มีส่วนเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ด้วย 

โครงการจะร ับแนวทางที ่ เสนอแนะไปพิจารณาประกอบ  
การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมเพื ่อให้คนในพื ้นที ่เข้ามา  
มีส่วนร่วม รับรู ้และแสดงความคิดเห็นในช่วงต่าง ๆ ของ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบเว็บไซต์และส่ือต่าง ๆ 
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ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.  
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
ด้านรายละเอียดโครงการ  
1. ชาวเกาะสมุยมีความเป็นอยู่และรายได้กับการท่องเที่ยว จึงขอให้เน้น  

การสร้างทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยให้เกิดประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยว
ด้วย โดยคนในเกาะสมุยเคยมีแนวคิดร่วมกันออกแบบให้มีความสวยงาม 
จึงควรจะนำมาใช้ประกอบการศึกษา เพ่ือสร้างคุณค่าทางการท่องเท่ียว 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ังกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

2. การสร้างทางขึ ้นลงเชื ่อมโยง ควรจะเป็น อ.ดอนสัก และ อ.เกาะสมุย 
ใน จ.สุราษฎร์ธานี เพราะหากเป็นอำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยกัน  
การประสานงานด้านการปกครอง จะสะดวกกว ่าการอย ู ่ ในพื ้นที่  
คนละจังหวัด 

โครงการจะนำประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวไปศึกษเพื่อประกอบ 
การพิจารณาในการเปรียบเทียบและคัดเลือกจุดเริ ่มต้นเส้นทาง  
และแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 

3. เมื่อมีการพัฒนาโครงการแล้ว กทพ. ควรจะพิจารณาจัดตั้งกองทุนสำหรับ
พื้นที่เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่หรือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาจมี
ผู้นำในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ังกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

4. เสนอให้มีการจัดให้มีสิทธิพิเศษของชาวสมุย ที่เสียสละและจะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดจากการมีโครงการ เช่น การลดค่าผ่านทาง หรือ  
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ังกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

5. ขอให้ กทพ. มีการประสานงานกันภายในกระทรวงคมนาคม และ  
กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนในคราวเดียวกันว่า จะมี
โครงการพัฒนาใดบ้าง และจะสามารถร่วมมือกันได้อย่างไร โดยที่ กทพ. 
และกระทรวงคมนาคม สามารถศึกษาขยายผลไปพร้อมกัน ไม่ต้องมี
การศึกษาและวางแผนกันในภายหลัง ซึ ่งจะทำให้ประชาชนชาวสมุย  
รู้ว่าการพัฒนาใดจะเกิดขึ้นกับพื้นที่บ้าง จะมีผลกระทบอะไรบ้าง โดยจะทำ
ให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปพิจารณาในประเด็นความเห็นด้วย  
กับโครงการ 

โครงการจะนำประเด็นข้อเสนอแนะเรื่องการบูรณาการร่วมกัน
ของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องมา
ประกอบการศึกษาและออกแบบเพ่ือการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 

6. ในการพัฒนาเส้นทางนี้ ขอให้พิจารณาในด้านผลประโยชน์ และโอกาส  
ที่จะเกิดรายได้กับคนทุกกลุ่ม  

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ังกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

7. คนในเกาะสมุยได้ศึกษาและออกแบบรูปแบบทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย  
ที ่มีความสวยงาม และจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที ่ยว โดย กทพ. 
สามารถนำการออกแบบและแนวคิดนั ้นมาประกอบการพัฒนาต่อได้ 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ังกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
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ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.  
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
8. ขอให้ม ีการศึกษาและออกแบบสำหรับการนำระบบของสายไฟฟ้า  

ท่อประปา และระบบของสายสื่อสารไซเบอร์ออพติคมายังเกาะสมุยด้วย 
เพื ่อที ่จะสามารถแก้ปัญหาสาธารณูปโภค สามารถรองรับการพัฒนา  
ด้านดิจิทัลของเกาะสมุยและรองรับสังคมยุคใหม่ได้ 

โครงการจะนำประเด็นระบบสาธารณูปโภคด้านสายไฟฟ้า  
ท่อประปา และระบบสายสื่อสารอื่น ๆ ไปศึกษาเพื่อประกอบ
การศึกษาและออกแบบเพ่ือการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

9. ขอให้พิจารณาด้านการท่องเที ่ยวและการจราจรบนเกาะสมุยควบคู ่กับ  
การพัฒนาทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุยด้วย 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ังกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด  
ประโยชน์ต่อไป 

10. ขอให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ทางด้านผังเมือง ที่เกาะสมุย ซึ่งอาจมี
ผลกระทบจากการมีทางพิเศษเชื่อมการเดินทาง จะทำให้เกิดการขยายตัว
และความแออัดของเมือง เกิดความต้องการเดินทาง และเกิดความต้องการ
การพัฒนาถนนใหม่ เป็นต้น จึงขอให้มีการศึกษาและแนะนำการพัฒนา  
ของเมืองไว้ในการศึกษาด้วย 

โครงการจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาพิจารณาร่วมกับ  
การดำเนินโครงการ และในกรณีที่เป็นภารกิจที่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตหน้าที ่ กทพ. โครงการจะเสนอให้ กทพ. นำเสนอ
หน่วยงานระดับนโยบายเพื ่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป  

11. การมีเฟอร์รี ่ข้ามฝั ่งเกาะสมุยในปัจจุบันยังคงมีปัญหาด้านการบริการ  
ที่ไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาด้านค่าเดินทางที่สูง จึงขอให้มีการพัฒนา
เส้นทางนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่คนบนเกาะสมุยไม่มีทางเลือกในการเดินทาง 
และต้องใช้เพียงเรือเฟอร์รี่ในการข้ามฝ่ังเท่านั้น 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ังกล ่าวไปศ ึกษา  
เพื ่อประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด  
ประโยชน์ต่อไป 

ด้านผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
12. ในการพัฒนาทางพิเศษเชื ่อมเกาะสมุย ขอให้หลีกเลี ่ยงการพัฒนา  

ที่มีผลกระทบต่อเกาะแตน เพราะมีพ้ืนที่ธรรมชาติ ที่ควรคงความเป็นเกาะไว้  
โครงการจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา  
ในการเปร ียบเท ียบและค ัดเล ือกจ ุดเร ิ ่มต ้นเส ้นทางและ  
แนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 

13. แนวทางเลือกที ่เป็นไปตามแนวของท่อประปาและไฟฟ้ามีการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว ควรนำการศึกษาเหล่านั้นมาประกอบการพิจารณา 
เพราะน่าจะเหมาะสมมากที่สุด โดยขอให้หลีกเลี่ยงเกาะแตนควรสงวนไว้
เป็นพ้ืนที่ทางธรรมชาติ 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ังกล ่าวไปศ ึกษา  
เพ่ือประกอบ การศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

14. ในการพัฒนาทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ สภาพเมือง และการเดินทางบนเกาะสมุย ขอให้ กทพ. 
ศึกษาโดยประสานงานกับท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ังกล ่าวไปศ ึกษา  
เพ่ือประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

15. โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ ขอให้มี
การศึกษาถอดบทเรียนการพัฒนาโครงการแบบเดียวกันนี้ ทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ ว่าเมื ่อทำแล้วมีผลกระทบอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร  
มาประกอบการศึกษาด้วย 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ังกล ่าวไปศ ึกษา  
เพ่ือประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

16. ขอให้มีการศึกษาและออกแบบการพัฒนาโครงการเชื่อมเกาะสมุย ให้เป็น
โครงการที่มีการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการก่อสร้าง  
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ังกล ่าวไปศ ึกษา  
เพ่ือประกอบการศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
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ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเช่ือมเกาะสมุย 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.  
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คำชี้แจงในการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ 
ด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการ  
17. ชาวสมุยจะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับ กทพ. ในการดำเนินการศึกษา

โครงการ และจะร่วมผลักดันให้โครงการน้ีเกิดข้ึนจริงในที่สุด 
โครงการจะดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนในพื้นที่เข้ามา  
มีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในช่วงต่าง ๆ ของการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

18. ขอให้มีการศึกษาสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มายังเกาะสมุยด้วย
ว่า หากมีการก่อสร้างทางพิเศษเชื ่อมเกาะสมุยแล้ว นักท่องเที ่ยวจะมี
ความเห็นอย่างไร เพราะการท่องเท่ียวคือรายได้หลักของเกาะสมุย 

โครงการจะนำประเด ็นข ้อเสนอแนะด ั งกล ่าวไปศ ึกษา  
เพ่ือประกอบ การศึกษาและออกแบบเพื ่อการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

19. ในการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ต้องให้ข้อมูล ให้ความรู้และ  
ความเข้าใจแก่คนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจและตัดสินใจได้ถูกต้อง และ  
ต้องเปิดรับความเห็นของคนในท้องถิ่น และชี้แจงประเด็นปัญหา จะทำให้
การคัดค้านโครงการไม่เกิดข้ึน 

โครงการจะดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมเพื ่อให้คนในพื ้นที่  
เข้ามา มีส่วนร่วมรับรู ้และแสดงความคิดเห็นในช่วงต่าง ๆ  
ของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการให้ข้อมูล ให้ความรู้ 
และความเข้าใจแก่คนท่ีเกี่ยวข้อง 
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